



ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โทร. 0-4333-3000 โทรสาร 0-4324-1554 www.bot.or.th

ฉบับที่ 13/2554

เรื่อง ธปท.สกอ.จัดโครงการตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงินกับธปท.ประจำปี ๒๕๕๔

ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ธปท.สกอ.) รายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย จะจัดโครงการตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงินกับธปท. ประจำปี ๒๕๕๔ พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ เพื่อชิงรางวัลเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ชนะเลิศคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท และสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนอีก ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะจัดที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งปีนี้จะมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งนักเรียน (โรงเรียนละ ๒ คน) เข้าร่วมการแข่งขันเกือบ ๔๐๐ โรงเรียน มากกว่าเขตอื่น ๆ มาก การแข่งขันดังกล่าวผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงิน การธนาคาร ตลอดจนการเรียนต่อในสาขาเศรษฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ

น อ ก จ อ า ก ัน

ยังมีการแจกของชำร่วยแก่ผู้ร่วมกิจกรรมด้วย

โครงการนี้จัดติดต่อกันมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนไทยให้มีความสนใจและเพิ่มพูนความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจการเงินและความรู้เกี่ยวกับ ธปท. พร้อมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาแก่โรงเรียนและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยเป็นการแข่งขันเฉพาะโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมาได้ขยายโครงการให้ครอบคลุมทั่วถึงทั้ง ๔ ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ นอกเหนือจากกรุงเทพฯและปริมณฑล เป็นการกระตุ้นเยาวชนและสถาบันการศึกษาให้สนใจวิชาเศรษฐศาสตร์และรู้จักบทบาทหน้าที่ของ ธปท. มากขึ้น โดยเฉพาะนักเรียนที่จะเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาเลือกเรียนต่อในสาขาเศรษฐศาสตร์ รูปแบบของโครงการเป็นการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจการเงิน และความรู้เกี่ยวกับ ธปท. พร้อมมอบเงินเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน โดยในแต่ละปี ธปท. ได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา รวมเป็นจำนวนกว่า ๒.๕ ล้านบาท

ส่วนเศรษฐกิจภาค

ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1 สิงหาคม 2554

ข้อมูลเพิ่มเติม: นายประสงค์ วิริยะวิภาต

E-mail: PrasongV@bot.or.th

โทร: 0-4333-3000 ต่อ 3600